
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2567 

วันพุธที ่24 มกราคม 2567 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 
 

เวลา 10.30 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที ่หนึ ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายกิตติพงศ์  
รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาขยายการให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express 
Service) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ  
ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 พ.ศ. ....  
- ที่ประชุมรับทราบ 
 

2. รับรองรายงานการประชุมสภา 
รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) 

ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๖  
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
3. กระทู้ถาม 

3.1 กระทู้ถามสดของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รถเก็บขนมูลฝอยพลังงานไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ์ ผิวงาม  รองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

3.2 กระทู้ถามสดของนายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา
สะพานลอยชำรุด ทรุดโทรม บริเวณปากซอยเพชรเกษม 48 และซอยเพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ   

- รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
3.3 กระทู้ถามสดของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอสอบถามการแก้ไขระบบสัญญาณไฟ

และป้ายสัญลักษณ์จราจรที่ไม่สัมพันธ์กันบริเวณแยกนาหลวง เขตทุ่งครุ 
- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
4. เรื่องท่ี… 
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4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว    
รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้กัญชาหรือกัญชง

บริเวณใกล้สถานที่เปราะบาง 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพ่ือมอบให้

ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
5. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

6.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

- ทีป่ระชุมมีมติให้ถอนญัตติตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
6.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. .... 
- ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. .... เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,488,692,200 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อย 
แปดสิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นรายจ่ายพิเศษจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของ
กรุงเทพมหานคร และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติจำนวน 23 คน โดยกำหนดเวลาแปร
ญัตติภายใน 3 วันทำการ และกำหนดเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 
 

6. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
6.1 ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมความเข้มงวด

ในมาตรการป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของศาสนสถานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
(เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567) 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
6.2 ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา

การศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
6.3 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดหาสารเคมีกำจัด

ลูกน้ำและยุงให้เพียงพอ 
- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาตามที่เจ้าของญัตติเสนอ 
6.4 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ

ซ่อมแซมแนวเขื่อนกันตลิ่งตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก 
กรณีน้ำท่วมขังที่พักอาศัย 

- ที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
 

 
 
 

7. เรื่องอ่ืน ๆ … 
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7. เรื่องอ่ืน ๆ 
7.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ขอขยายเวลาการศึกษา 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 

(วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 
7.2 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดลักษณะ

ของอาคารและพ้ืนที่ว่างนอกอาคารเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณา 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 

(วันที่ 31 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 เมษายน 2567 
8. แจ้งขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2567 ออกไปอีก 15 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 
 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 
 
 

 
 

 
 

 
 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

กลุม่งานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


